

# Tà áo dài Việt Nam thướt tha trên phố, lập kỷ lục mới tại Festival biển Nha Trang

23:51 04/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tham gia diễu hành trên đường phố TP. Nha Trang (Khánh Hòa), nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.**

Ngày 4/6, lễ diễu hành “Tôn vinh áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” đã diễn ra trên các tuyến phố của TP. Nha Trang. Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức, nhận được sự quan tâm nhiệt liệt của phụ nữ các địa phương, cán bộ, hội viên cùng người dân trong tỉnh cũng như đông đảo quần chúng nhân dân.



Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng tham dự và diễu hành\_Ảnh: H.Đ.

Cùng tham dự và diễu hành có các đồng chí; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Xáng, đại diện Văn phòng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tại miền Trung và hàng nghìn người dân, du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, chương trình diễu hành “Tôn vinh áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” là điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi các hoạt động của Festival biển Nha Trang năm 2023.

“Đây là các hoạt động có tính sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tôn vinh giá trị áo dài, khăn đờn áo dài là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa dân tộc Việt Nam”.





*Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành trong tà áo dài\_ Ảnh: H.Đ.*

Về biểu tượng của lễ diễu hành, bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết áo dài truyền thống của người Việt Nam là thương hiệu độc đáo, ấn tượng, góp phần quan trọng trong các hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

“Dù trải qua bao đổi thay của xã hội và thời đại, tà áo dài đặc trưng của dân tộc Việt Nam vẫn luôn là biểu tượng tuyệt đẹp, là niềm tự hào của con người Việt Nam, là nơi lắng đọng bản sắc dân tộc Việt Nam. Trong dịp Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 này, chị em phụ nữ Khánh Hòa mong muốn mang đến cho người dân và du khách những sắc màu tươi đẹp, đồng thời sự kiện này còn được đề nghị xác lập Kỷ lục Việt Nam”, bà Nguyễn Quỳnh Nga khẳng định.



*Toàn cảnh chương trình\_Ảnh: H.Đ.*

Xuyên suốt lễ diễu hành, “Tôi yêu áo dài Việt Nam”, “Tôi yêu Việt Nam”... là những khẩu hiệu được cất trang trên các tuyến phố, dâng cao tình yêu nước và khiến hình ảnh chiếc áo dài thêm phần thiêng liêng.

Ngay khi sự kiện được diễn ra, Ban Tổ chức đã tiến hành thống kê số lượng áo dài tham gia diễu hành, trong đó số áo dài thực trong đoàn diễu hành là 6.200 tà áo dài, và có 5.432 tà áo dài đăng ký tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam. Con số này được Văn phòng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tại Miền Trung xác nhận, hoàn thiện hồ sơ để cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận trong thời gian tới.

**Thanh Bình**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/ta-ao-dai-viet-nam-thuot-tha-tren-pho-lap-ky-luc-moi-tai-festival-bien-nha-trang>